



Cánh sát Nhát Bán đán giái phi công Đáng Xuân Háp

Cũng như về 2 phi công Việt Nam táng bắt trác đây tái Australia, lần này mát trong nháng tám đám trên báo chí Nhát Bán và các hãng tin nòng ngoài là về phi công Đáng Xuân Háp bắt cánh sát Nhát Bát hôm 17.12. Hiện cánh sát Nhát Bán (NB) đang táp tác đái u tra về cách thác tiêu thá sá hàng sau đó.

Phi công Đáng Xuân Háp, 33 tuái, là cá phó trên chuyán bay tá Hà Nái đái Tokyo hôm 17.12, bắt cánh sát NB tám giá ngay khi máy bay về a há cánh xuáng sân bay quác tá Narita gần thá đô Tokyo.

Theo cánh sát NB, phi công Háp bắt tình nghi tham gia vào đáng dây về n chuyán hàng đánh cáp cáa mát nhóm tái phám ngái VN tái NB, bắt đáu hoát đáng vào khoáng năm 2006, chuyên trám cáp má phám, quán áo cùng các hàng hoá khác tái các cáa hàng đác phám và nhiáu đáa đám khác trên cá nòng NB. Táng giá trá sá hàng hoá bắt đánh cáp tái nay ác tính hán 140 triáu yen.

Kát quá đái u tra sau đó đán tái 85 ngái bắt cánh sát NB bắt, bao gám cá ná nghi can VN 32 tuái Trán Thá Má Hánh - ngái đác cho là đã chuyán hàng má phám đánh cáp tái cho phi công Háp hái tháng 7. Bà ta bắt bắt ngay sau đó khi cánh sát khám nhà và phát hián có hàng bắt

đánh cắp cùng giấy tờ có liên quan tới phi công Häp.

Tiếp đó, báo chí NB hôm 18.12 đưa tin, liên quan đến vụ này còn có 2 tu nghiệp sinh trẻ VN bắt cóc vì tội lßy träm mä phẩm, mäi người đã bắt cóc quan chức năng thủ nh Kumamoto kết án 1 năm räi tù giam. Hai người VN khác chuyên doanh thực phẩm Châu Á cũng bắt cóc vì tội mua hàng träm cắp. Ngoài ra còn có một người NB vô nghề nghiệp cũng dính líu.

Cảnh sát NB cho rằng, một số hàng hoá đánh cắp được chuyển tới nơi phi công Häp lưu lại mới liên sang NB, rồi được ông Häp đưa về VN theo hành lý xách tay với tiền suất khoäng 1 hoặc 2 triệu mỗi tháng và ít nhất là từ năm ngoái. Ông Häp đã thú nhận có tham gia vụ chuyển hàng và được trả thù lao 100USD/đän, nhưng cho rằng không biết đó là hàng ăn cắp.

Một số vụ việc liên quan tới phi công và tiếp viên VNA

+ Cuối tháng 6.2007, VNA quyết định đình bay với 2 phi công thuộc đoàn bay 919, vì vụ chuyển trái phép lô hàng mä phẩm trị giá khoäng 60 triệu đồng tới Osaka (Nhật Bản) và TPHCM.

+ Ngày 19.3.2007, hai tiếp viên VN trên chuyến bay VN 936 từ Hà Nội đến Incheon (Seoul) bị Hải quan Hàn Quốc tạm giữ, do mang bắt hải pháp 300.000USD từ VN sang Hàn Quốc.

+ Ngày 1.4.2008, VNA buộc thôi việc phi công Lưu Quốc Việt - người bị nghi liên quan đến đồng nghiệp đưa räa tän và ma túy lên tới Australia. Việt bắt cóc hôm 31.3 tại sân bay Sydney, do vụ chuyển trái phép 4 triệu dollar Australia ra khỏi nước này. Số tiền trên được cho là có nguồn gốc từ 17 vụ buôn bán ma túy trong giai đoạn 2005-2006 từ các đồng nghiệp VN ở Melbourne và Sydney.

Liên quan tới đồng nghiệp đưa räa tän này, tháng 8.2007, phi công Trần Đình Đan trong chuyến bay Sydney - TPHCM đã bị cảnh quan an ninh Australia bắt tại sân bay do mang ngoài túi quá quy định (vượt 10.000USD). Sau đó, Trần Đình Đan đã bị tòa án Australia kết án 4 năm räi tù giam vì tội vụ chuyển trái phép tổng cộng 6,5 triệu dollar Australia về VN.

+ Ngày 25.5.2008, nam tiếp viên Trần Thanh Phong tham gia chuyến bay VN 950 từ TPHCM đi Tokyo bằng Hãng hàng không sân bay Narita từ Miami, vì phát hiện mang theo một lượng lớn tiền yen NB và nhiều hàng hoá trị giá hơn 10.000USD. Sau khi được trục vớt về VN, Phong đã xin thôi việc.

+ Ngày 13.7.2008, nam tiếp viên Nguyễn Hoàng Hải bị phát hiện vận chuyển trái phép hơn 330.000 euro (gần 9 tỷ đồng) từ Đức về VN trên chuyến bay VN 542.

+ Ngày 24.9.2008, TAND TPHCM đã tuyên phạt nhóm tội phạm liên quan tội vận chuyển trái phép hàng lậu đi nước ngoài bằng visa giả hồi tháng 7.2007, trong đó tiếp viên hàng không Trần Tuấn Anh lĩnh án 2 năm tù giam...